



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน โครงการเด็กดีมีที่เรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ (กรณีให้สิทธิ์เลือกสาขาวิชาใหม่)

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกสาขาวิชาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการเลือกสาขาวิชาใหม่โดยไม่ต้องมีการสอบคัดเลือก และสามารถรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ มีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ จำนวน ๓ คน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

การยื่นเอกสารรายงานตัวเป็นนักศึกษา

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้สแกนไฟล์เอกสารการรายงานตัว และส่งไฟล์ข้อมูลรูปแบบ PDF โดยการแชร์ไฟล์ผ่านลิงก์ Google Drive ลงในระบบยืนยันสิทธิ์ <http://reg.reru.ac.th> มีเอกสารดังต่อไปนี้

๑. สำหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ ปวช. ใช้สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน (ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. รูปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน ๑ แผ่น
๕. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

หากตรวจสอบภายหลังพบว่าหลักฐานที่นำมาประกอบการรายงานตัวนั้นเป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลง หรือไม่เทียบเท่าที่จะดำเนินการได้ มหาวิทยาลัยจะสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียนเรียน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

นักศึกษา ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2568 (กรณีให้สิทธิเลือกสาขาวิชาใหม่)

ที่	รหัสนักศึกษา	คำนำหน้า	ชื่อ - สกุล	โรงเรียน	หลักสูตร	สาขาวิชา
1	68414801006	นางสาว	สาริตา วีระคุณ	ขัติยะวงษา จ.ร้อยเอ็ด	ครุศาสตรบัณฑิต	เคมี
2	68414801007	นางสาว	ศตพร หงษา	ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	ครุศาสตรบัณฑิต	เคมี
3	68414201008	นางสาว	จิรวรรณ สว่างวงศ์	อาจสามารถวิทยา จ.ร้อยเอ็ด	ครุศาสตรบัณฑิต	ชีววิทยา